

การรับสมัคร

ค่าสมัครสอบคัดเลือก จำนวน 600 บาท ผู้สมัครชำระเงินค่าธรรมเนียมผ่านธนาคารที่ระบุในใบแจ้งหนี้ ที่ธนาคารทหารไทย (มหาชน) จำกัด แล้วนำใบนำฝากเขียน ชื่อ-สกุลผู้สมัคร (ตัวบรรจง) แนบมาพร้อมกับใบสมัคร

1. สมัครด้วยตนเอง ให้ผู้สมัครยื่นใบสมัครที่แนบหลักฐานครบถ้วนได้ทุกวัน เวลา 9.00-15.00 น. ยกเว้นวันพุธ-วันพฤหัสบดี และวันหยุดนักขัตฤกษ์ ณ ศูนย์บัณฑิตศึกษา ภาคพิเศษ คณะศึกษาศาสตร์

2. สมัครทางไปรษณีย์ ผู้สมัครจะต้องส่งหลักฐานการสมัครที่ถูกต้องและครบถ้วน ส่งมาที่ ศูนย์บัณฑิตศึกษา ภาคพิเศษ ตู้ ป.ณ. 1076 ปทฝ. เกษตรศาสตร์ กรุงเทพฯ 10903 โดยประทับตราจากไปรษณีย์ต้นทาง ภายในวันที่ 12 เมษายน 2560 หากพ้นกำหนดดังกล่าวผู้สมัครจะต้องดำเนินการสมัครสอบด้วยตนเอง หากผู้สมัครส่งหลักฐานทางไปรษณีย์หลังจากวันที่ วันที่ 12 เมษายน 2560 จะถือว่าสละสิทธิ์ในการสมัคร ศูนย์บัณฑิตศึกษา ภาคพิเศษ จะไม่คืนหลักฐานการสมัครและเงินค่าสมัครสอบคัดเลือกให้ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น

หลักฐานการสมัคร

- สำเนาใบคะแนนวิชาเรียน (Transcript) ระดับปริญญาตรี ภาษาไทย และ/หรือ ภาษาอังกฤษ จำนวน 2 ชุด
- สำเนาใบปริญญาบัตรระดับปริญญาตรี จำนวน 2 ชุด
- รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดำ ขนาด 1" จำนวน 2 รูป
- สำเนาบัตรประชาชน จำนวน 2 ชุด
- สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 2 ชุด

ค่าธรรมเนียมการศึกษา

ปีที่ 1	ภาคต้น	ประมาณ	33,340	บาท
	ภาคปลาย	ประมาณ	33,340	บาท
ปีที่ 2	ภาคต้น	ประมาณ	33,340	บาท
	ภาคปลาย	ประมาณ	33,340	บาท
		รวมประมาณ	133,360	บาท

กำหนดการรับสมัครสอบคัดเลือก

รับสมัคร	6 มี.ค. - 30 เม.ย. 60
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์	23 พ.ค. 60
สอบสัมภาษณ์	3 - 4 มิ.ย. 60
ประกาศผลผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ	13 มิ.ย. 60
รายงานตัวและชำระค่าลงทะเบียน	1 - 10 ก.ค. 60

หากผู้สมัครส่งหลักฐานและเอกสารในการสมัครไม่ถูกต้องและครบถ้วน ศูนย์ฯจะไม่ดำเนินการรับสมัคร และ โครงการฯ จะไม่พิจารณาใบสมัคร การตัดสินใจของคณะกรรมการถือเป็นการสิ้นสุด พร้อมทั้งไม่คืนเงินค่าสมัครสอบคัดเลือก



โครงการปริญญาโท
สาขาวิชาปฐมวัยศึกษา
ภาคพิเศษ วิทยาเขตบางเขน
ประจำปีการศึกษา 2560

เปิดภาคเรียน
วันเสาร์ที่ 5 สิงหาคม 2560

ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
ศูนย์บัณฑิตศึกษา ภาคพิเศษ
โทร 02-9428413
02-9428200-45 ต่อ 1884 หรือ 1527
หรือ
<http://www.edu.ku.ac.th>

โครงการปริญญาโท
สาขาวิชาปฐมวัยศึกษา ภาคพิเศษ
ภาควิชาการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หลักการและเหตุผล

หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาปฐมวัยศึกษา ภาควิชาการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มีปณิธานที่จะผลิตมหาบัณฑิต ที่มีคุณภาพ ในการพัฒนาและสอนเด็ก ในช่วงปฐมวัย มหาบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาเป็นผู้นำ มีความรู้ความสามารถทางด้านวิชาการ มีคุณธรรม มีความสามารถในการสอนและรู้วิธีการประยุกต์วิทยาการ สื่อการเรียนและนวัตกรรมให้เหมาะสมสอดคล้องกับสภาพของเด็กและบริบทที่หลากหลาย เป็นผู้ที่มีความสามารถทางด้านการบริหารและจัดการ มีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาเด็กให้มีคุณภาพตามศักยภาพของแต่ละบุคคล และสามารถนำความรู้ที่ได้เรียนมาใช้สร้างประโยชน์ให้แก่ชุมชน และประเทศชาติให้สอดคล้องกับนโยบาย กลยุทธ์และแผนของรัฐบาลให้เจริญก้าวหน้าสืบไป อย่างไรก็ตามจากสภาพปัจจุบันจะเห็นว่าสถานศึกษาในระดับปฐมวัยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องยังขาดแคลนบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถทางด้านปฐมวัย ซึ่งเป็นปัญหาที่สืบเนื่องมาจากการไม่สามารถลาศึกษาต่อได้ของบุคลากร ของหน่วยงานต่างๆ ในการที่จะพัฒนาตนเองให้มีความรู้ทันโลก และกระแสนความต้องการของสังคม

ด้วยเหตุผลดังกล่าว สาขาวิชาปฐมวัยศึกษา ภาควิชาการศึกษา จึงได้จัดทำโครงการภาคพิเศษขึ้น เพื่อเปิดโอกาสให้ครู อาจารย์ นักวิชาการ บุคลากรของหน่วยงานต่างๆ และผู้ที่ต้องนำเอาความรู้ด้านปฐมวัยศึกษาไปใช้ในการปฏิบัติงานได้มีโอกาสเพิ่มพูนความรู้ เพื่อพัฒนาตนเอง ในสาขาที่กำลังเป็นที่ต้องการของสังคม และเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานต่อไป โดยไม่กระทบกระเทือน ภาระหน้าที่ ในการปฏิบัติงานหรือปฏิบัติราชการปกติ

วัตถุประสงค์

- 1) ผลิตและพัฒนาครู ผู้บริหารและผู้นำที่มีคุณภาพในการสอนและการพัฒนาเด็กปฐมวัยให้แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน
- 2) ผลิตผู้มีความรู้ ความเข้าใจทางด้านปฐมวัยศึกษา ตลอดจนสามารถนำผลการวิจัยมาใช้ให้เป็นประโยชน์ต่อการจัดการศึกษา
- 3) ผลิตผู้ที่มีความสามารถเพื่อเป็นผู้ประกอบการวิชาชีพที่เกี่ยวข้องกับเด็กปฐมวัย
- 4) เปิดโอกาสให้บุคลากรทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ที่ไม่สามารถศึกษาต่อได้ในภาคปกติ ได้ศึกษาต่อในระดับปริญญาโท

ชื่อปริญญา

ชื่อเต็ม :ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (ปฐมวัยศึกษา)
ชื่อย่อ : ศษ.ม. (ปฐมวัยศึกษา)

โครงสร้างหลักสูตร

หน่วยกิตที่ศึกษาตามหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิตมีดังนี้
หลักสูตรแผน ข

จำนวนหน่วยกิตรวม ไม่น้อยกว่า	37	หน่วยกิต
ก. วิชาเอก ไม่น้อยกว่า	31	หน่วยกิต
สัมมนา	2	หน่วยกิต
วิชาเอกบังคับ	9	หน่วยกิต
วิชาเอกเลือก ไม่น้อยกว่า	20	หน่วยกิต
ข. การศึกษาค้นคว้าอิสระ	6	หน่วยกิต

ระยะเวลาการศึกษา

ระยะเวลาการศึกษา หลักสูตรมีระยะเวลาการศึกษา 2 ปี แบ่งการศึกษาเป็นปีละ 2 ภาคการศึกษา ตามปฏิทินการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัย เวลาเรียนแต่ละสัปดาห์จะเรียน 2 วัน คือ วันเสาร์ และวันอาทิตย์ ระหว่างเวลา 8.00-17.00 น.

คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์สมัครสอบ

สำเร็จการศึกษาชั้นปริญญาตรีทุกสาขาวิชาและมีคุณสมบัติตรงตามข้อบังคับว่าด้วยการศึกษาชั้นบัณฑิตของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

วิธีการคัดเลือก

ใช้วิธีการสอบสัมภาษณ์และพิจารณาจากผลการศึกษา ความตั้งใจในการศึกษา การใช้เวลาในการศึกษา และคุณสมบัติด้านอื่น ๆ จากใบสมัครและหลักฐานประกอบการสมัคร รับจำนวนประมาณ 30 คน

ดาวน์โหลดใบสมัคร

ดาวน์โหลด ใบสมัครได้จากเว็บไซต์

<http://www.edu.ku.ac.th>